

ที่ สธข.๐๑ /ว. ๒๖๔



สภาการสาธารณสุขชุมชน  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น ๑ ปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมกำหนดการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดทำโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น ๑ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพได้ด้วยคามมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยงของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย รายละเอียดตามโครงการที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน และบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ในวัน เวลา และสถานที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยต้องชำระค่าลงทะเบียน คนละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่: <https://ccph-th.thaijobjob.com> พร้อมทั้งสมัครเข้าร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล บางชวด)

นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

สำนักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

โทร. ๐๒ ๕๙๑ ๙๑๘๖ โทรสาร. ๐๒ ๕๙๑ ๙๑๘๗